
สรุปสาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ เม่ือวันศุกรท์ี่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมใหญ่ (๗๐๘) ชั้น ๗ อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
--------------------------------------------------- 

๑. รายงานความก้าวหน้าโครงการส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปี ๒๕๖๐ ไตรมาส ๔ สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ เม่ือวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติปรับรูปแบบการรายงาน และมอบทุกฝ่าย
บันทึกข้อมูลความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคในโครงการที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๔๖๐ เพื่องานแผนและ
ประกันคุณภาพ จักได้น าข้อมูลไปจัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ และ
รายงานคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ 
          ในการน้ี ฝ่ายบริหารและธุรการ โดยงานแผนและประกันคุณภาพ  จึงได้จัดท ารายงานความก้าวโครงการส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี ๒๕๖๐ ไตรมาส ๓-๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหน่ึง  
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ โดย
ยกตัวอย่างกรณีค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ให้เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจากปีที่ผ่านมาลดลงก่ีเปอร์เซ็น เพื่อจะได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์
รองรับโครงการดังกล่าว เป็นต้น 

ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 มอบหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าโครงการตรวจสอบปรับแก้ไขเปอร์เซ็นกิจกรรมย่อย ๆ เพื่อให้เปอร์เซ็นรวมของโครงการเพิ่มขึ้น

ตามเป้าหมายโครงการที่ก าหนดไว้ 
 มอบงานแผนและประกันคุณภาพจัดท าตารางสรุปผลโครงการประจ าปี ๒๕๖๐ ไตรมาส ๔ ในลักษณะแยกตามฝ่าย โดย

แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือด าเนินการส าเร็จ และด าเนินการไม่ส าเร็จ พร้อมคอลัมน์การชี้แจงเหตุผลที่ไม่ส าเร็จ พร้อมทั้งสรุปการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิตามแผน/ผล เพื่อน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ 

๒. การก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการมาปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เม่ือวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุม
มีมติมอบคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ฯ ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว  
         เม่ือวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเพื่อจัดท าหลักเกณฑ์ และเพื่อการให้
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดท าแผนด าเนินการฯ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุม
พิจาณาแล้วเห็นชอบแผนด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการมาปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริการคอมพิวเตอร์ และ
มีมติเพิ่มเติมดังน้ี 

 น าแผนการติดตามและประเมินผลในข้อ ๑๒ มารวมในข้อ ๑๐  
 ปรับข้อความในข้อ ๑๓ เป็นน าผลไปใช้ประกอบตามรอบการประเมินของแต่ละสถานภาพ 
 เริ่มใช้หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการมาปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริการคอมพิวเตอร์จริงในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

และหลังจากการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ฯ ให้เริ่มเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานเลย 
 เพิ่มกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมส่วนรวมของส านักฯ และการมาปฏิบัติงานทั้งใน นอกเวลาราชการ ทั้งน้ีให้ค านึงถึงระยะเวลาที่

เอ้ือให้กับบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรม 
๓. งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ ๙ เม่ือคราวประชุมครั้งที่ผ่านมาที่ประชุมมีมติมอบหมายด าเนินการคิดรูปแบบกิจกรรมฯ น้ัน 
         คณะกรรมการฯ โดยหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์  จึงขอเสนอรูปแบบแนวคิดการด าเนินกิจกรรมแสดงอาลัย      
"ธ สถิตในดวงใจ สบค. " รายละเอียดตามเอกสาร จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่ประชุมเห็นชอบรูปแบบ
แนวคิดการด าเนินกิจกรรมตามที่เสนอ และมีมติเพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปน้ี 

 มอบฝ่ายบริหารและธุรการ เตรียมความพร้อมด้านสถานที่บริเวณชั้น ๑ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ 

 มอบฝ่ายระบบสารสนเทศ รับผิดชอบการลงนามแสดงความอาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 
 มอบฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รับผิดชอบจัดท าสื่อ ถ่ายทอดเสียง ภาพ และอัดวิดีโอ เพื่อจัดท าคลิป 

๔. ทบทวนโครงการส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปี ๒๕๖๑ เพื่อให้การด าเนินการจัดท าโครงการส านักบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานแผนและประกันคุณภาพ  จึงก าหนดตารางประชุมเพื่อทบทวนโครงการประจ าปี ๒๕๖๑ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ และปรับแก้ไขเพื่อให้เหมาะสม อย่างเป็นรูปธรรม กับเหตุการณ์ในปัจจุบัน รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ ๒ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อจักได้น าเสนอคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์พิจารณาต่อไป  
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       หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เสนอให้มีการบรรจุกิจกรรมการปรับปรุงสัญญาณเครือข่ายภายในอาคารส านัก
บริการคอมพิวเตอร์  พัฒนาระบบเครือข่ายและโครงสร้างเพื่อท 
ที่ประชุมมีมติดังน้ี 

 มอบฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายบรรจุกิจกรรมการปรับปรุงสัญญาณเครือข่ายภายในอาคารส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ บริเวณชั้น ๘ และชั้น ๑๐ ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับคุณภาพการให้บริการและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ วงเงิน ๑ 
ล้านบาท 

 มอบหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าโครงการ ตรวจสอบชื่อ และตัวชี้วัดโครงการอีกครั้งหน่ึง 
 มอบงานแผนและประกันคุณภาพจัดท าแผนภูมิ (pair chart) เพิ่มเติมโดยแยกตามยุทธศาสตร์ เพื่อให้เห็นสัดส่วนการใช้

งบประมาณที่ชัดเจนขึ้น พร้อมทั้งเตรียมแผนให้ผู้บริหารถ่ายทอดโครงการประจ าปี ๒๕๖๑ สู่ผู้ปฏิบัติให้รับทราบโดยทั่วกัน ในกิจกรรม
สัมมาทิฐิประจ าเดือนของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

๕. รายงานผลการด าเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมขอให้รายงานปัญหาอุปสรรค และผลการ
ด าเนินงาน ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เรียงตามล าดับ ดังน้ี 

 ฝ่ายบริหารและธุรการ 
๑. ไม่สามารถปิดโครงการพัฒนาวิชาการให้แล้วเสร็จ จึงขอความร่วมมือหัวหน้าโครงการเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบ 
๒. ด าเนินการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับส านักงานอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ฝ่ายบริการสารสนเทศประสานงาน

กับบริษัทสรุปสถานภาพการส่งมอบมายังฝ่ายบริหารและธุรการ เพื่อจะได้จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังหน่วยงานที่ท าเรื่องขอมา  
๓. ปรับเปลี่ยนที่จอดรถยนต์ส านักฯ เน่ืองจากพบปัญหาเรื่องหนูกัดสายไฟภายในรถยนต์ เพราะบริเวณที่จอดรถยนต์เดิมอยู่

ใกล้ถังขยะ จึงได้เปลี่ยนมาจอดบริเวณด้านหน้าอาคารส านักฯ แทน 
๔. อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมทางเลือกในการจัดสัมมนาบุคลากร ประจ าปี ๒๕๖๐ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารฯ  

 ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
๑. อยู่ระหว่างการพัฒนา และปรับปรุงระบบ MIS PMS 
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเข้าศึกษาการใช้งานระบบ PMS และมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มสิทธิในการเข้าดูระบบ หรือกรอก

ข้อมูลให้กับหัวหน้าภาค/หัวหน้าฝ่ายสามารถเข้าไปแก้ไขคะแนนที่หัวหน้างานให้ได้ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ 
 ฝ่ายบริการสารสนเทศ 

๑. ด าเนินการส ารวจผู้ที่ประสงค์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และปรับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานตามที่แจ้งความประสงค์ 
๒. พบปัญหาเรื่องการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ในระบบหัวหน้าฝ่ายไม่สามารถเห็นข้อมูลการลงเวลา

ปฏิบัติงาน ขอเสนอให้ก าหนดสิทธิหหัวหน้าฝ่ายในการเห็นข้อมูลรายชื่อ และเวลาผู้มาปฏิบัติงานด้วย เพื่อประกอบการลงนามรับรองการ
ปฏิบัติงาน 

๓. เสนอให้มีการรับสมัครผู้ปฏิบัติงานบริหาร เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่แทนนาย เตชินทร์ ล าลองรัตน์ เน่ืองจากฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายขอยืมตัวไปปฏิบัติงานส ารวจ/แก้ปัญหางานเครือข่ายภายนอกหน่วยงาน 

๔. ระบบประตูอัตโนมัติจะมีการนัดหมายบริษัทเพื่อมาลงโปรแกรมภายในสัปดาห์หน้า 
๕. ระบบ ITIL ในทีมคณะท างานมีการออกแบบเก็บข้อมูล และแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของแต่ละทีม ซ่ึงคาดว่าจะเริ่มใช้

งานประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๐  
๖. เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงานอธิการบดีจะด าเนินการติดตามภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๐  

 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑. งานบริการโครงสร้างพื้นฐาน 

-  ปิดบ ารุงรักษา UPS วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ซ่ึงมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
เรียบร้อยแล้ว 

-  ระบบ MCU เสีย ขณะน้ีใช้อุปกรณ์ของบริษัท Cisco ทดแทน 
-  อยู่ระหว่างตรวจรับกล้องวงจรปิด 

๒. งานระบบเครือข่าย 
-  Module ควบคุม N7K ช ารุด ขณะน้ีซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว 
-  UNINET แจ้งเรื่องการเพิ่ม Router อีก ๑ ตัว ฝ่ายมอบหมายคุณเกษม วงค์แสน ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเรื่องรองรับ

การเพิ่มอุปกรณ์ดังกล่าว 
-  อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี แจ้งว่ามีการติดตั้งระบบ GEN ของอาคารเรียบร้อยแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างการเชื่อมต่อกับ

UPS ของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
 



๓. งานบริหารคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
- Project UNICAD ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
- Server ที่มีอาการดาวน์บ่อย ๆ จ านวน ๒ เครื่อง คือเครื่องระบบเกรดออนไลน์ และ KU-Work ขณะน้ีอยู่ระหว่างการ

หาสาเหตุ พร้อมทั้งได้มีหนังสือแจ้งไปยังส านักทะเบียนและประมวลผลเรียบร้อยแล้ว 
 ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

- มีการด าเนินการกิจกรรมค่ายเด็ก ค่ายครู และค่ายนิสิต ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ทุกเสาร์-อาทิตย์ 
 

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มข้อมูล จุดติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมลงไปในระบบ lay out ของส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ 

๖. รายงานผลการด าเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ฝ่ายบริหารและธุรการ โดยงานสื่อสาร
องค์กร ขอรายงานผลการด าเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้กิจกรรม "OCS...Meet & 
Greet จ านวน ๒ หน่วยงาน ดังน้ี 
        ๑. คณะวนศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ 
        ๒. คณะสังคมศาสตร์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒ 
        จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ที่ประชุมรับทราบ 

๗. งาน Brands Summer Camp ปีที่ ๒๙ หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานว่าในวันที่ ๔-๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ จะมีงาน 
Brands Summer Camp ปีที่ ๒๙ ซ่ึงจากการประชุมคณะกรรมการฯ จัดงาน ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ได้รับมอบหมายให้จัดเตรียม 
Notebook และระบบเครือข่าย เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดท ารายละเอียดการปฏิบัติงาน รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ที่ประชุมรับทราบ  

๘. ประธานที่ประชุมนัดประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิ วเตอร์ ครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่  ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐           
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ๗๐๘ ชั้น ๗ อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
 

------------------------------------------- 
 

 
วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สรุปโดย : มลฤดี ตระกูลผุดผ่อง/สุรินทร์ บัวทอง  
ตรวจ/ทานโดย : นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์ 

https://fac-meeting.ku.ac.th/home_faculty/ocs/file_attach/Sep21092801.pdf
https://fac-meeting.ku.ac.th/home_faculty/ocs/file_attach/Sep21092740.pdf
https://fac-meeting.ku.ac.th/home_faculty/ocs/file_attach/Sep20145806.pdf
https://fac-meeting.ku.ac.th/home_faculty/ocs/file_attach/Sep20145806.pdf

